

Số : /PGDDĐT-TH
Về việc tập trung chủ động thực hiện
nhiệm vụ ứng phó với bão số 4 – Noru

Cần Giuộc, ngày 26 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường thuộc UBND huyện;

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (*Philippine*). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (*150-183 km/giờ*), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (*134-149 km/giờ*), giật cấp 16.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (*Bộ Tài nguyên và Môi trường*) đánh giá đây là cơn bão rất mạnh, dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố Trung Trung Bộ như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định từ khoảng chiều và đêm 27/9 với sức mạnh sát với cấp siêu bão (*từ cấp 16 trở lên*).

Theo văn bản số 469/BCH.PCTT ngày 26/9/2022 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai huyện Cần Giuộc, để chủ động, linh hoạt ứng phó với bão số 4 – Noru, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường khẩn trương tập trung thực hiện các nhiệm vụ cấp bách sau đây:

1. **Tập trung tuyên truyền phổ biến** đến giáo viên, nhân viên, học sinh và Cha Mẹ học sinh để nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của bão số 4 – Noru; đồng thời chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai ở tại trường theo nguyên tắc “**4 tại chỗ**”; cụ thể nhất có thể tác động, gây ảnh hưởng là hoàn lưu của bão số 4 – Noru gây mưa lớn, giông lốc, sét và triều cường dâng cao trên địa bàn huyện.

2. **Chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai** của cơ quan chuyên môn trên các phương tiện truyền thông và các tài liệu hướng dẫn biện pháp phòng chống, ứng phó khi xảy ra thiên tai trên các website của Trung

tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, ... để chủ động các biện pháp phòng tránh kịp thời và ứng phó hiệu quả, bảo vệ an toàn tài sản nhà trường, an toàn cho học sinh và đội ngũ giáo viên, ...

3. Đối với các công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật:

Hiệu trưởng các trường kiểm tra: mái trường, cửa sổ, cửa đi, trần la phong, hệ thống điện, cây cối trong khuôn viên trường, biển tên trường, các pano, áp phích, hệ thống thoát nước, ... **tăng cường chủ động thực hiện các biện pháp đề phòng tránh, ứng phó** với mưa dông, lốc xoáy, gió giật. Yêu cầu các chủ đầu tư, đang thi công tu sửa trường lớp, phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị phục vụ thi công và các công trình lân cận.

Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện của hiệu trưởng các trường.

Đề nghị Hiệu trưởng các trường khẩn trương tuyên truyền và quan tâm triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo khi có vụ việc, tình huống vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (báo cáo);
- Như trên (thực hiện);
- Các chuyên viên (thực hiện);
- Lưu: VT, CSVC/Thch.

TRƯỞNG PHÒNG

Lương Bá Tuệ